



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ ๓๖๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิวิธสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ และกำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียงตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) มาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนภาษาไทยสูงขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการอ่านการเขียน คิดวิเคราะห์ และสื่อสารได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จึงเห็นควรนำร่องแนวทางดังกล่าว โดยให้โรงเรียนขยายโอกาสสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนนำร่อง ดำเนินการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นวิทยากรแกนนำ สามารถนำไปขยายผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน และกำหนดจัดประชุมอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวพัฒนาสมอง (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-๙ เมษายน ๒๕๕๙ (ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ณ โรงแรมคิงปาร์ค เอเวนิว กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เห็นว่าโรงเรียนท่านมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ อนุญาตให้ นางกมลวรรณ จิตจักร ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการข้างต้น โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะจากงบประมาณซึ่งจะจัดสรรให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
โทร ๐๘๗ ๒๑๓๗๗๐๖ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
E-Mail : prayoonrut@gmail.com

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

.....

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ระดับประถมศึกษาในปีที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างติดตามประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนแกนนำโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำความตกลงความร่วมมือการพัฒนาและขยายแนวคิดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สปร. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีกรอบการทำงานร่วมกัน คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในวัยมัธยมศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักพัฒนาการทางสมองมีความต่อเนื่อง เห็นควรนำร่องแนวทางดังกล่าวในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้โรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนนำร่อง ดำเนินการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้เป็นวิทยากรแกนนำสามารถนำไปขยายผลระดับเขตพื้นที่ในช่วงปิดภาคเรียน จึงเห็นควรจัดประชุมอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วัตถุประสงค์

๒. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL)

๒. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ กิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาไทย

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ : ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ เทคนิควิธี และกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและขยายผลให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่

เชิงปริมาณ : ศึกษานิเทศก์หรือครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเจ้าหน้าที่

รวม ๔๗๐ คน

วิธีการดำเนินการ

จัดประชุมอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น ๒ รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุมประมาณ ๒๓๕ คน จากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุมประมาณ ๒๓๕ คน จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

งบประมาณ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๗ โทรสาร ๐ ๒๒๒๘ ๕๓๔๓

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL)

ตารางการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางการพัฒนาสมอง (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร
 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร

วัน/เวลา	๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.	๑๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น.	๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.	
วันที่ ๖ เม.ย. ๕๙ วันที่ ๑๗.๕๙					ลงทะเบียนและรับเอกสาร	ปฐมนิเทศ และศึกษาเอกสาร	
วันที่ ๗ เม.ย. ๕๙ วันที่ ๑๗.๕๙	พิธีเปิด และ บรรยายพิเศษ	จิตวิทยาและพัฒนาการของวัยรุ่น รศ.พ.สุรียเดว ทรีปาตี สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ				การจัดการกิจกรรม การสอนภาษาไทยตาม แนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ ๘ เม.ย. ๕๙ วันที่ ๑๗.๕๙	หลักการและรูปแบบการสอนภาษาไทย ตามแนวทางการพัฒนาสมอง ผศ.ดร.พรทิพย์ แข็งขัน และคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หลักการและรูปแบบการสอนภาษาไทย ตามแนวทางการพัฒนาสมอง (ต่อ)				การจัดการกิจกรรม การสอนภาษาไทยตาม แนวทางพัฒนาสมอง (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	
วันที่ ๙ เม.ย. ๕๙ วันที่ ๑๗.๕๙	ทักษะชีวิต : การบูรณาการทักษะชีวิต กับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางอุบลวรรณ แสนมหาชัย และคณะ	สรุป อภิปราย และ ปิดประชุม					

* หมายเหตุ

- พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๙.๓๐ - ๑๙.๔๕ น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาหารเย็น เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.